

AUX ฉลองสร้างฐานการผลิตอัจฉริยะในไทย



AUX ทำพิธีฉลองสร้างฐานการผลิตในไทย “Belt and Road” Thailand Base Structure Completion Ceremony พร้อมจัดการประชุม AUX “Belt and Road” Strategic Partnership Conference ที่จังหวัดระยอง ประเทศไทย โดยมีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านเข้าร่วมงาน เช่น เจิ้ง เจียนเจียง ประธานบริษัท AUX Group, จาง เป่ยตง อัครราชทูตที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย และพลตำรวจเอก ชิตชัย วรณสฤติย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน ระยอง การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าเข้าร่วมมากเป็นประวัติการณ์กว่า 300 คน จาก 100 ประเทศและดินแดน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง อเมริกา ยุโรป และแอฟริกา

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโครงการ “Belt and Road” Initiative โดยเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การค้า และโลจิสติกส์ของอาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตลาดอาเซียนกับจีน รวมถึงเป็นจุดเชื่อมเอเชียกับยุโรปและอเมริกา การขยายโครงการ “Belt and Road” Initiative อย่างต่อเนื่องได้ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของจีนและไทย ทั้งนี้ เพื่อสนองต่อโครงการระดับชาติของจีน บริษัท AUX ได้เดินทางกลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่สากล พลิกโฉมอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพมากขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้ใช้เครื่องปรับอากาศระดับไฮเอนด์ที่ทันสมัยกว่าเดิม AUX อุทิศตนสร้างระบบนิเวศห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับโลก และมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจร่วมกับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคทุกคนและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การสร้างฐานการผลิตในไทยถือเป็นหลักชัยสำคัญภายใต้กลยุทธ์การผลิตอัจฉริยะของ AUX และสะท้อนให้เห็นว่า AUX ได้เริ่มขยายธุรกิจสู่สากลอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกัน การก่อสร้างและดำเนินงานฐานการผลิตดังกล่าวจะ

ช่วยยกระดับความร่วมมือฉันมิตรระหว่างสองประเทศ และสนับสนุนการส่งออกเครื่องปรับอากาศระดับไฮเอนด์ที่ใช้ “การผลิตอัจฉริยะของจีน” จากไทยไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการกระตุ้นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ในภูมิภาค

งานทุกอย่างตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การทำสัญญา การก่อสร้าง และการวางโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลาเพียง 14 เดือน โปรเจกต์นี้ใช้เงินลงทุนรวม 1.5 พันล้านหยวน และตั้งเป้าผลิตเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ 3 ล้านยูนิตต่อปี โดยเฟสแรกครอบคลุมพื้นที่ 170 mu (ราว 688,005 ตารางเมตร) และมีพื้นที่อาคารราว 100,000 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุน 600 ล้านหยวน และตั้งเป้าผลิตเครื่องปรับอากาศ 1.1 ล้านยูนิต นอกจากนี้ ฐานการผลิตดังกล่าวยังมีการปรับปรุงในทุกๆด้าน เช่น การผลิตอัตโนมัติ อุปกรณ์อัจฉริยะ การจัดการข้อมูล การตัดสินใจด้วยระบบดิจิทัล รวมถึงระบบจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) ซึ่งส่งผลให้กำลังการผลิตต่อหัวเพิ่มขึ้น 30% และวงจรการส่งมอบผลิตภัณฑ์สั้นลง 30% ทำให้โรงงานแห่งนี้กลายเป็นผู้สร้างมาตรฐานใหม่ในการผลิตเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ

เกี่ยวกับ AUX

AUX Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 บริษัทมีฐานการผลิต 10 แห่ง (เช่น บราซิล อินโดนีเซีย ไทย) รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนา 5 แห่ง (เช่น ญี่ปุ่น) ในจีนและอีกหลายประเทศ แบรินต์ AUX เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศจีน โดยสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการทำความเย็นมาตั้งแต่สร้างแบรินต์ในปี 2537 ทั้งนี้ AUX ติดอันดับ 500 องค์กรชั้นนำของจีน และครองแชมป์แบรินต์เครื่องปรับอากาศยออดชายทางอินเทอร์เน็ตสูงสุดอันดับ 1 ในจีนหลายปีติดต่อกัน

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20190824/2560863-1>

คำบรรยายภาพ - AUX ฉลองสร้างฐานการผลิตอัจฉริยะในไทย